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Fyrirspurn

til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um átak gegn fíkniefnaneyslu.

Frá Steingrími J. Sigfússyni.

Hvað líður efndum á loforði Framsóknarflokksins frá því fyrir síðustu alþingiskosningar
að verja eitt þúsund milljónum króna viðbótarfjármagni í baráttu gegn fíkniefnum?


